

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020**

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; trên cơ sở kết quả công tác của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện năm 2019, Thường trực HĐND huyện báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Thường trực HĐND huyện như sau:

#### **I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019**

##### **1. Công tác chuẩn bị, tổ chức các kỳ họp HĐND huyện**

Năm 2019, HĐND huyện tổ chức 04 kỳ họp (cả kỳ họp cuối năm 2019), thông qua 17 Nghị quyết (trong đó, tại kỳ họp thứ 12 – kỳ họp cuối năm dự kiến thông qua 08 Nghị quyết.

Công tác chuẩn bị các kỳ họp HĐND huyện cơ bản đảm bảo kịp thời, đúng quy định và đáp ứng yêu cầu đề ra. Trước mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND huyện đều chủ trì, phối hợp với UBND, UBMTTQ, các ban HĐND huyện thống nhất dự kiến nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm họp và phát hành Thông báo kết luận về Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp.

Thường trực HĐND huyện điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban, Văn phòng HĐND&UBND và cơ quan hữu quan; chỉ đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện chuẩn bị tốt các văn bản cũng như cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để phục vụ các kỳ họp HĐND huyện; tham mưu, giúp việc Thường trực HĐND, các Ban và đại biểu HĐND huyện trong quá trình chuẩn bị và tổ chức kỳ họp từ việc tiếp xúc cử tri, triệu tập đại biểu, họp tổ, thẩm tra các chuyên đề, chuẩn bị nội dung chất vấn, thảo luận đến việc cung cấp tài liệu theo Luật định và các điều kiện thuận lợi nhất góp phần vào thành công của kỳ họp.

Về công tác tuyên truyền: Trước kỳ họp HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện chỉ đạo Trung tâm VH, TT, TT huyện, Cổng thông tin điện tử huyện tuyên truyền về nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp để cử tri theo dõi. Thông báo đến cử tri kết quả các kỳ họp, các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp.

Các kỳ họp của HĐND huyện trong năm 2019 được diễn ra trang trọng, nghiêm túc, đúng quy định, đảm bảo nội dung, chương trình đề ra; các tờ trình, báo cáo trình bày tại kỳ họp ngắn gọn, rõ ràng, đầy đủ; tài liệu kỳ họp được gửi trước từ 03 đến 05 ngày cho đại biểu tự nghiên cứu. Do vậy, thời gian đọc báo cáo tại hội trường được rút ngắn để dành thời gian cho thảo luận, chất vấn và giám sát.

##### **2. Hoạt động thẩm tra, giám sát của Thường trực HĐND huyện**

Trước các kỳ họp HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện đều phân công



các Ban của Hội đồng nhân dân tổ chức thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết đảm bảo đúng quy định, phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và điều kiện phát triển của địa phương. Báo cáo thẩm tra của các Ban đã thể hiện rõ những vấn đề nhất trí, chưa nhất trí, những đề xuất, kiến nghị nhằm giúp đại biểu HĐND huyện có thêm thông tin để thảo luận và quyết định tại kỳ họp. Việc thẩm tra báo cáo được thực hiện đúng trình tự theo quy định.

Về hoạt động giám sát: Ngay từ đầu năm, Thường trực HĐND huyện đã xây dựng Chương trình giám sát của Thường trực, chỉ đạo các Ban xây dựng Chương trình giám sát của Ban năm 2019. Đảm bảo cho hoạt động giám sát của Thường trực và các ban HĐND huyện thực hiện đúng luật, khoa học, không chồng chéo.

Trong năm 2019, Thường trực HĐND huyện đã thành lập 04 đoàn giám sát, giám sát 03 chuyên đề, cụ thể:

+ Thành lập 02 đoàn giám sát về việc thực hiện tiêu chí môi trường đối với các xã nông thôn mới trên địa bàn huyện.

+ Thành lập 01 đoàn giám sát về việc xây dựng và tình hình thực hiện hương ước, qui ước ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn các xã: Hải Lựu, Nhạo Sơn, Tứ Yên, giai đoạn 2013 – 2018.

+ Thành lập 01 đoàn giám sát về việc thực hiện luật nghĩa vụ quân sự trên địa bàn huyện từ năm 2015 đến năm 2018.

Đoàn giám sát đã chủ động mời đại diện của UB MTTQVN huyện, các tổ chức đoàn thể, lãnh đạo các phòng chuyên môn, cơ quan liên quan cùng tham gia. Qua đó đã kịp thời nắm bắt được tình hình triển khai, kết quả đạt được, những hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân trong triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND các cấp; đề xuất kiến nghị đối với UBND huyện và các phòng, ban, đơn vị, địa phương liên quan kịp thời có giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu sự giám sát đã bày tỏ sự thống nhất cao với nhận xét, đánh giá và kết luận của Đoàn giám sát, nghiêm túc tiếp thu và sẽ sớm có giải pháp cụ thể để điều chỉnh, kịp thời khắc phục thiếu sót theo các kiến nghị của các Đoàn.

### **3. Công tác tiếp công dân, đôn đốc việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri:**

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 và các văn bản hướng dẫn, Nghị quyết về quy định hoạt động tiếp công dân; Thường trực HĐND huyện đã thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân của Thường trực HĐND, các ban HĐND, đại biểu HĐND huyện. Đồng thời, thường xuyên đôn đốc UBND huyện và các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, rà soát trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri; đảm bảo các kiến nghị của cử tri đều được cơ quan có thẩm quyền trả lời thỏa đáng, không để phức tạp xảy ra.

Nhìn chung hoạt động tiếp công dân và đôn đốc các cơ quan giải quyết các kiến nghị của công dân được đảm bảo thực hiện theo đúng quy định.

### **4. Hoạt động tiếp xúc cử tri:**

Thường trực HĐND huyện luôn thực hiện nghiêm túc quy chế hoạt động



của HĐND trong việc tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp. Công tác phối hợp giữa HĐND, UBND, UB MTTQ các cấp luôn chặt chẽ, thu hút ngày càng nhiều cử tri tham dự. Địa điểm, thành phần tham dự, chương trình, nội dung, ... luôn được chuẩn bị tốt, đạt yêu cầu đề ra.

Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu HĐND huyện thông báo đến cử tri: Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện; Báo cáo kết quả giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau các kỳ họp; Thông báo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp; các Nghị quyết trình tại kỳ họp. Đồng thời tổng hợp chính xác, đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc để đề nghị UBND huyện trả lời ý kiến, giải trình rõ nguyên nhân, giải pháp. Hầu hết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đều được các ngành chức năng xem xét, giải quyết, trả lời thỏa đáng.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến của cử tri được giải đáp ngay tại buổi tiếp xúc, góp phần hạn chế tình trạng khiếu kiện vượt cấp, tạo được lòng tin và uy tín của cơ quan dân cử đối với đông đảo cử tri trong toàn huyện.

#### **5. Hoạt động giữ mối liên hệ với đại biểu, Tổ đại biểu HĐND huyện và các cơ quan liên quan:**

Thường trực HĐND huyện duy trì chế độ họp định kỳ theo luật định, thường xuyên giữ mối liên hệ với các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện thông qua hoạt động giám sát giữa hai kỳ họp, hoạt động tiếp xúc cử tri, họp tổ đại biểu HĐND huyện và hoạt động tại các kỳ họp HĐND huyện.

Công tác phối hợp của Thường trực HĐND huyện với UBND, UBMTTQ huyện và các cơ quan liên quan được thực hiện tốt thông qua các hoạt động: Tổ chức hội nghị, chuẩn bị kỳ họp HĐND, tiếp xúc cử tri, hoạt động giám sát, khảo sát...

#### **6. Một số hoạt động khác**

Thực hiện báo cáo theo yêu cầu của các cấp có thẩm quyền; thường xuyên giữ mối liên hệ với các cơ quan có liên quan trong hoạt động giám sát; thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ cho HĐND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND theo quy định. Đồng thời, thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Huyện ủy và tham gia thực hiện công tác chung của huyện.

Tham gia đầy đủ các phiên họp, giao ban, hội thảo của HĐND tỉnh. Thực hiện tốt nhiệm vụ mà HĐND tỉnh phân công khi tham dự các hội nghị.

Phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đợt tháng 3/2019.

Tổ chức chuyên tham quan, học tập kinh nghiệm cho đại biểu HĐND huyện tại Cần Thơ – Cà Mau – Mỹ Tho đợt tháng 10/2019.

## **II. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

Trong năm 2019, được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự chỉ đạo sát sao của Huyện ủy; HĐND huyện Sông Lô đã hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch đề ra. Thường trực HĐND huyện đã thực hiện tốt nhiệm vụ điều hoà, phối hợp hoạt động của các Ban HĐND huyện, các cơ quan trong việc thực hiện

